

Kính gửi:

- Các trường đại học, cao đẳng thành viên;
- Các Đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển đất nước.

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Công văn số 3590-CV/TWĐTN-KHCN gửi Đại học Thái Nguyên về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. Giải thưởng xét tặng đối với các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2024) ở trong và ngoài nước; có thành tích học tập, nghiên cứu, làm việc xuất sắc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học và công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và Tự động hoá; Công nghệ Y - Dược; Công nghệ Sinh học; Công nghệ môi trường; Công nghệ vật liệu mới.

Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi chung là các Đơn vị) thông báo rộng rãi, phát hiện và giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên tham gia xét tặng Giải thưởng. Việc tham dự Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế của Đại học Thái Nguyên. Vì vậy, Đại học Thái Nguyên đề nghị các Đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ về kinh phí cho các cá nhân của đơn vị đăng ký xét Giải thưởng.

Thủ tục đăng ký xét Giải thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3590-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (gửi kèm theo Công văn này). Các tài liệu liên quan đến đăng ký tham gia Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (**website: <http://tainangviet.vn>**). Việc đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ **<http://qcv.tainangviet.vn>** và hoàn thành **trước ngày 15 tháng 8 năm 2024**.

Các Đơn vị có hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng báo cáo số lượng (theo mẫu biểu) gửi về Đại học Thái Nguyên **trước ngày 10 tháng 8 năm 2024** để tổng hợp, theo dõi.

Thông tin cần trao đổi xin liên hệ ThS. Nguyễn Tuấn Anh (Ban KHCN&ĐN - ĐHTN) theo số điện thoại 0866 07 07 81.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Giám đốc ĐHTN (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNĐN.


KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Trần Thanh Vân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2024

Stt	Họ và tên cá nhân đăng ký xét Giải thưởng	Địa chỉ cá nhân đăng ký xét Giải thưởng	Lĩnh vực đăng ký	Tóm tắt thành tích, công trình KH&CN	Ghi chú

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm 2024
Người lập
(Ký, họ tên)